

ประจำวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2558

เร่งปิดคดีสต็อกข้าวผิวดิน พานิชย์สง จม.ถึง สตช.สรุปสำนวนเสร็จเดือน มิ.ย.

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานคณะกรรมการรองการค้าปลีกสินค้า (บอร์ด อคส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.สุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ อคส.และประสานไปยังองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ทำหนังสือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อให้เร่งสรุปคดีข้าวสารสต็อกรัฐบาลในส่วนของข้าวผิวดิน ข้าวเสียหาย และข้าวที่มีเกรดซีสัดส่วนน้อยกว่า 20% ของข้าวในโกดัง ซึ่งมีปริมาณรวม 1.75 ล้านตัน จาก 4 ล้านตัน ที่ได้แจ้งความกับทางตำรวจไว้ โดยขอให้สรุปสำนวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อนำมาเปิดระบายนภายในเดือน ก.ค.

ในส่วนของเรื่องข้าวที่ได้แจ้งความไว้มี 4 ล้านตัน ทั้งหมด 186 โกดัง ซึ่งเดิมจะได้ข้อสรุปภายในเดือน ส.ค. แต่ทางกระทรวงฯ ได้ขอให้ อคส.และ อ.ต.ก.ส่งหนังสือแจ้งไปยัง สตช. เพื่อให้เร่งรัดปิดคดีข้าวใน 3 ส่วนนี้ก่อน มีปริมาณ 1.75 ล้านตัน คือข้าวผิวดินปริมาณ 5.4 หมื่นตัน ข้าวเสียหาย 6.53 แสนตัน และข้าวเกรดซีที่มีอยู่ในโกดังน้อยกว่า 20% อีกประมาณ 1 ล้านตันให้เสร็จภายใน มิ.ย. เพื่อที่จะเร่งจัดการระบายนโดยเร็ว"

ทั้งนี้ หลังจากที่ตำรวจปิดคดีข้าวใน 1.75 ล้านตัน โดยเก็บรวบรวมหลักฐานพร้อมได้เสร็จภายในเดือน มิ.ย. ซึ่งในส่วนของคดีความอาญาทางอัยการจะเป็นผู้สั่งฟ้องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง คือเจ้าของโกดัง และเซอร์เวย์อร์ต่อไป ส่วนอคส.จะเป็นผู้ฟ้องคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนกลับมา โดยข้าวที่ผิวดินจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 100% ของมูลค่าข้าว ส่วนข้าวเสียหายและข้าวเกรดซี จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากส่วนต่างของราคาข้าวที่นำออกไปขายหักกับราคาตลาด ณ วันที่ขาย

อย่างไรก็ตาม ข้าวในส่วนที่ผิวดินและข้าวเกรดซีที่มีอยู่นั้น แนวทางการเปิดระบายนคาดว่าจะเปิดประมูลเป็นการทั่วไป เพราะยังเป็นข้าวที่มีคุณภาพและขายได้ราคา ส่วนข้าวเสียหายอาจต้องระบายนผ่านผู้ผลิตอาหารสัตว์และผู้ผลิตเอทานอลต่อไป ส่วนผู้ที่ต้องรับผิดชอบนั้นถ้าเป็นข้าวที่ได้จากโครงการรับจำนำปี 2554/55 ปี 2555/56 เซอร์เวย์อร์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งปริมาณและคุณภาพ ส่วนข้าวสารที่ได้จากโครงการรับจำนำปี 2556/57 ทางเจ้าของโกดังกลางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

น.ส.สุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า รัฐบาลฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวปริมาณ 2-3 แสนตัน ซึ่งไทยสนใจเข้าไปร่วมเสนอราคา เบื้องต้นมั่นใจว่าจะสามารถแข่งขันได้ เพราะสถานการณ์ราคาข้าวในขณะนี้ ข้าวไทยไม่ได้มีราคาสูงกว่าคู่แข่งมากจนเกินไป ส่วนเงื่อนไขการเปิดประมูลต้องรอดูฟิลิปปินส์ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งก่อนมากนัก

พร้อมกันนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ จะนำคณะเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์นี้ เพื่อเจรจาเรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานรถไฟ โดยจะหารือถึงรายละเอียดความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น และสรุปกรอบบันทึกความเข้าใจเรื่องการซื้อขายข้าวระหว่างกันปริมาณ 2 ล้านตัน กำหนดส่งมอบ 2 ปี (2558-2559) และการหารือเพื่อแก้ปัญหาการส่งมอบข้าวปริมาณ 1 ล้านตัน สำหรับสัญญาที่มีอยู่แล้วที่ขณะนี้ส่งมอบไปแล้ว 4 แสนตัน โดยไทยต้องการให้เร่งรัดการส่งมอบให้เร็วขึ้น เพื่อให้มีผลต่อราคาข้าวในประเทศสูงขึ้น

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า การเข้าร่วมประมูลข้าวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ไทยอาจเสียเปรียบคู่แข่งอย่างเวียดนามที่จะเข้าร่วมเสนอราคาด้วยอย่างแน่นอน เพราะเวียดนามมีราคาส่งออกข้าวที่ต่ำกว่าไทยและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในแง่ความสามารถการส่งออก เพราะเวียดนามมีกองเรือของตัวเอง

ด้านนางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือกับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดยภาคเอกชนได้เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิต (ฮับ) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ขนาด 2-5 ตัน หลังจากที่ไทยประสบความสำเร็จในการเป็น

ศูนย์กลางในการผลิตรถกระบะและรถยนต์อีโคคาร์แล้ว และปัจจุบันสามารถผลิตและส่งออกไปได้ทั่วโลก จนสร้างรายได้จากการส่งออกเข้าประเทศเป็นอย่างมาก

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

พาณิชย์เผยไทยยึดตลาดข้าวในฮ่องกงคืนแล้วกว่า 60% ในช่วงไตรมาสแรกปีนี้

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ ฮ่องกงว่า กรมอุตสาหกรรมและการค้า(Trade & Industry Department:TID) นำเข้าข้าวในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 นี้ มีปริมาณทั้งสิ้น 80,400 ตัน เพิ่มขึ้น 0.75% โดยนำเข้าจากไทยจำนวน 49,900 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 33,500 ตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทำให้ไทยมีสัดส่วนการส่งออกข้าวในช่วงไตรมาสแรกถึง 62.2% โดยนำเข้าจากเวียดนามจำนวน 21,700 ตัน หรือสัดส่วน 27%

ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ ไทยสามารถส่งออกข้าวไปยังฮ่องกงสูงถึง 49,900 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 48.9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สัดส่วนการส่งออกของไทยเพิ่มจาก 42% เป็น 62% ขณะที่เวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งของไทยสามารถส่งออกได้เพียง 21,700 ตัน จากจำนวน 31,900 ตัน ของปีที่ผ่านมาทำให้สัดส่วนการส่งออกของเวียดนามลดลงในไตรมาสที่ 1 จาก 40% ในปี 2557 เหลือเพียง 27%

สำหรับการนำเข้าข้าวในปี 2558 นี้ ทางฮ่องกงคาดว่าจะนำเข้าข้าวทั้งสิ้นปริมาณ 300,000-330,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 0-5% โดยการแข่งขันด้านคุณภาพและราคาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับตลาด Re-export คาดว่าจะมีปริมาณประมาณ 13,000-15,000 ตัน โดยมีมาเก๊าเป็นตลาดหลัก ส่วนตลาดจีนหลังจากที่จีนปรับนโยบายการนำเข้าจะส่งผลให้สินค้าข้าวจากฮ่องกงเข้าจีนไม่ได้มากนักแต่นำเข้าจากประเทศผู้ผลิตโดยตรงเพิ่มขึ้น

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ข้าวไทยมีการนำเข้าเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการปรับตัวลดลงของราคาข้าวหอมมะลิไทยในช่วงเก็บเกี่ยวเมื่อปลายปีที่แล้ว บวกกับความมั่นใจของผู้นำเข้าในคุณภาพของข้าวไทยจากการเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ของ รมว.พาณิชย์ ในช่วงเดือนมกราคม และมอบรางวัลให้แก่ผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงในฐานะเพื่อนแท้ที่มีต่อกันมายาวนาน ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นและสามารถดึงลูกค้าเก่าแก่มานำเข้าข้าวไทย จนส่งผลให้การส่งออกข้าวไทยกลับมามีสัดส่วนมากกว่า 60% ซึ่งตรงตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งไว้

"ไทยควรทำการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนข้าวหอมมะลิที่บรรจุถุงจากเมืองไทยที่ได้รับเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิของกรมการค้าต่างประเทศ และที่นำมาบรรจุถุงที่ฮ่องกง(ผู้นำเข้ารายใหญ่กว่า 50% นำเข้ามาบรรจุถุงเอง) นอกจากนี้ ปัจจุบันฮ่องกงประสบปัญหาโกดังขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะโกดังควบคุมอุณหภูมิ เพราะค่าเช่าโกดังมีราคาสูงมาก ดังนั้นหากไทยสนับสนุนการจัดตั้งโกดังเก็บข้าวควบคุมอุณหภูมิที่ท่าเรือจะช่วยชะลอการส่งออกข้าวตั้งแต่การเก็บเกี่ยวเสร็จ ทำให้ชาวนาไม่ต้องรีบขายข้าวและราคาขายจะได้สูงขึ้นด้วย" นางดวงกมล กล่าว

สำหรับการส่งออกข้าวไทยทุกชนิดไปทั่วโลกในปี 2556 จำนวน 6.6 ล้านตัน มูลค่า 4,420 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปี 2557 จำนวน 10.9 ล้านตัน มูลค่า 5,349 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และไตรมาสแรก(ม.ค.-มี.ค.) ปี 2558 จำนวน 2.1 ล้านตัน มูลค่า 1,102 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

โปรโมทผลิตภัณฑ์ข้าวไทยผ่านสื่อออก กระตุ้นความต้องการบริโภคในตลาดโลก

นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดกิจกรรมโปรโมท ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าภายในโครงการโปรดักส์แชมเปียน เพื่อเป็นการกระตุ้น ย้ำเตือน และสร้างภาพลักษณ์ให้กับข้าวไทยและผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย ว่าเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เพราะปัจจุบันต่างชาติยังไม่ทราบถึงคุณประโยชน์จากข้าวมากนัก ซึ่งจะจัดทำแคมเปญผ่านสื่อต่างประเทศที่ได้รับความนิยม ทั้งโทรทัศน์ นิตยสาร ป้ายบิลบอร์ด และจะเพิ่มการโปรโมทข้าวที่หลากหลายประเภทมากขึ้น เพราะในอดีตมีแต่การไป

รโหมข้าวหอมมะลิ ทั้งนี้เชื่อว่าการโปรโมทดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อการส่งออก เนื่องจากคนยังต้องมีการบริโภค แม้เศรษฐกิจจะยังชะลอตัว

ทั้งนี้กรมฯ จะเน้นการสร้างตลาด ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ เพราะที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมโปรโมทอย่างต่อเนื่อง แต่ชาวต่างชาติก็ยังไม่รู้ถึงประโยชน์ คุณค่าทางอาหารของข้าวประเภทต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าหากทำให้ผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์เหล่านี้ จะเพิ่มความต้องการบริโภคสินค้าจากข้าวได้ และจะนำข้าวหลายประเภทไปโปรโมท เช่น ข้าวขาว ข้าวไรท์เบอร์รี่ ข้าวซ้อมมือ น้ำมันรำข้าว เส้นหมี่ทำจากข้าว ขนมขบเคี้ยว

สำหรับกิจกรรมที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กับข้าวไทยและผลิตภัณฑ์จากข้าว ที่จะดำเนินการในช่วงที่เหลือของปีนี้ ได้แก่ การโปรโมทข้าวไทยในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอาหาร โดยจัดบูธเพื่อให้ทดลองชิม ที่นิวยอร์ก มิลาน แฟรงเฟิร์ต ส่วนในจีนจะจัดในห้างสรรพสินค้าที่กวางโจว คุนหมิง และจะเชิญดาราชื่อดังของไทยไปโชว์การทำอาหารจากเมนูข้าว และในไต้หวัน จะเชิญร้านอาหารไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในหัวข้อข้าวไทย เน้นการจำหน่ายอาหารทำจากข้าวไทย ขณะที่ในประเทศอื่นๆ จะจัดกิจกรรมในร้านอาหารไทยที่ได้รับสัญลักษณ์ไทย ซี เล็กท์ พรีเมียม

ส่วนสินค้าโปรดักส์แชนแป้นอื่นๆ เช่น อนุรักษ์และเครื่องประดับ ของใช้ภายในบ้าน ของใช้บนโต๊ะอาหาร ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง ธุรกิจบริการ เช่น ดิจิตอล คอนเทนต์ รวมถึงสินค้าอาหาร กรมฯ จะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยจะโปรโมทผ่านสื่อในประเทศเป้าหมาย โดยแต่ละกลุ่มสินค้าก็จะมุ่งสร้างภาพลักษณ์แตกต่างกัน แต่ก็มุ่งให้ผู้บริโภครู้จักและยอมรับในสินค้าไทยว่ามีความโดดเด่นอย่างไร เช่น กลุ่มยานยนต์ จะโปรโมทว่าไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับโลก ผลิตได้ปีละกว่า 2 ล้านคัน และมีการส่งออกไปทั่วโลก เครื่องใช้ไฟฟ้า ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกในระดับโลก ขณะที่กลุ่มอาหาร จะเน้นการโปรโมทว่าไทยเป็นครัวของโลก มีสินค้าอาหารทั้งเกษตรและประมงที่สามารถผลิตป้อนตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากสร้างความต้องการบริโภคในสินค้าได้ จะส่งผลดีต่อการส่งออกไทยให้เพิ่มขึ้นได้

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พาณิชย์เผยส่งออกข้าวไตรมาสแรกลดลง3.6%

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า การส่งออกข้าวไตรมาสแรกปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.) มีปริมาณ 2,126,549 ตัน มูลค่า 35,775 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง ร้อยละ 3.6 และมูลค่าส่งออกลดลงร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2,205,926 ตัน มูลค่า 37,607 ล้านบาท ทั้งนี้ เดือนมกราคม-มีนาคม 2558 ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ไนจีเรีย ปริมาณ 220,284 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์ ปริมาณ 213,542 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 283.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ไ오วอร์โคสต์ ปริมาณ 146,587 ตัน ลดลง ร้อยละ 15.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จีน ปริมาณ 138,883 ตัน ลดลงร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และแอฟริกาใต้ ปริมาณ 130,931 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับการส่งออกข้าวเดือนมีนาคม 2558 มีปริมาณ 785,891 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากยังคงมีการส่งมอบข้าวขาวและข้าวหนึ่งให้แก่ผู้ซื้อในแถบแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียอย่างต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยเดือนมีนาคมมีการส่งออกข้าวขาวปริมาณรวม 418,162 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาวส่วนใหญ่จะส่งไปประเทศแองโกล่า ฟิลิปปินส์ อิรัก จีน คองโก เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหนึ่งมีปริมาณ 157,057 ตัน ลดลงร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ โดยข้าวหนึ่งส่วนใหญ่ยังคงส่งไปประเทศไนจีเรีย แอฟริกาใต้ เยเมน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลินั้น มีปริมาณส่งออกรวม 191,170 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ โดยข้าวหอมมะลิคุณภาพดีถูกส่งไปประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง กานา แคนาดา เป็นต้น ส่วนปลายข้าวหอมมะลิมักมีการส่งออกไปยังประเทศไอบอร์โคสต์ เซเนกัล เป็นต้น

ส่วนสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวเดือนเมษายน 2558 ปรับตัวลดลงจากเดือนมีนาคม เนื่องจากผู้ซื้อจากต่างประเทศชะลอการซื้อข้าวจากไทยและบางส่วนหันไปซื้อข้าวจากแหล่งที่ราคาถูกกว่า เช่น เวียดนาม อินเดีย ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดมากขึ้นส่งผลให้อุปทานข้าวในตลาดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ราคาที่ประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 393 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เอฟโอบี) ขณะที่ราคาข้าวของประเทศคู่แข่งซึ่งรายงานโดยเว็บไซต์ ORYZA.COM ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 ข้าวขาว 5% ของเวียดนาม ราคาอยู่ที่ 355-365 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เอฟโอบี) ข้าวขาว 5% ของอินเดียราคาอยู่ที่ 365-375 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เอฟโอบี) ในขณะที่ข้าวขาว 5% ของปากีสถานราคาอยู่ที่ 375-385 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เอฟโอบี)

อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าเดือนเมษายนจะมีการส่งออกประมาณ 700,000 ตัน โดยเดือนนี้ยังคงมีการส่งมอบข้าวขาวให้แก่หน่วยงาน NFA ของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง ส่วนการส่งมอบข้าวของเอกชนที่มีการซื้อขายทั่วไปในเดือนนี้ชะลอลงจากเดือนก่อน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาประเทศผู้ซื้อข้าวที่สำคัญในแถบแอฟริกาต่างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ทั้งจากการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลง จึงทำให้มีรายได้เข้าประเทศลดลง ขณะเดียวกันค่าเงินของประเทศในแถบแอฟริกาที่ผูกกับค่าเงินยูโรก็มีทิศทางอ่อนค่าลง จึงทำให้ผู้ซื้อบางส่วนชะลอการซื้อข้าวจากไทย หรือหันไปซื้อข้าวจากแหล่งที่มีราคาถูกกว่าไทย เช่น เวียดนาม อินเดีย ซึ่งต่างก็ปรับลดราคาส่งออกข้าวอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าของไทย เพื่อดึงความสนใจของผู้ซื้อ ขณะที่เวียดนามประสบปัญหาการค้าขายแดนกับจีน ทำให้ไม่สามารถส่งออกข้าวไปทางชายแดนได้มากเหมือนปีที่แล้ว จึงต้องหาตลาดอื่นรองรับผลผลิตข้าวฤดูใหม่ที่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้าวหอมมะลินั้นในช่วงนี้ตลาดประจำเช่น สหรัฐ และเอเชีย ยังคงมีการนำเข้าอย่างต่อเนื่องแม้ปริมาณไม่มาก ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังตลาดสำคัญ เช่น ฮองกง ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

AFETหยุดซื้อขายข้าว-มันเส้น เหตุคนซื้อน้อย-TFEXไม่สนใจจ่อเลิกขายยาว

นายวิวัฒน์ ตีระวนิชพงษ์ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เปิดเผยถึงกรณี AFET หยุดทำการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรหลายรายการ ทั้งข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2, ข้าวขาว 5%, มันสำปะหลังเส้น สับปะรดกระป๋อง และยางแท่ง STR20 ว่า เนื่องจากขณะนี้ AFET อยู่ระหว่างการรวบรวมกิจการเข้ากับตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า (TFEX) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยล่าสุด การยกร่าง พ.ร.บ.ซื้อขายล่วงหน้าของแต่ละองค์กรให้เป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน จะแล้วเสร็จในเร็ววัน จากนั้นจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ และนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อออกเป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้ต่อไป คาดว่า น่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้

“ตอนนี้ AFET หยุดซื้อขายข้าวขาว 5%, ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2, มันสำปะหลังเส้น, สับปะรดกระป๋อง และยางแท่ง STR 20 ก่อน ยังคงซื้อขายเฉพาะยางแผ่นรมควันชั้น 3 เท่านั้น เพราะอยู่ระหว่างการรวบรวม อีกทั้งสินค้าที่หยุดการซื้อขายมีปริมาณการซื้อขายน้อยมาก คาดว่า เมื่อการรวบรวมกิจการเสร็จแล้ว TFEX อาจไม่นำเข้ามาซื้อขาย เพราะตลาดไม่สนใจ และปริมาณการซื้อขายน้อย แต่สินค้ากลุ่มยาง น่าจะซื้อขายใน TFEX แน่نون”

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการรวบรวมเสร็จแล้ว จะต้องยกเลิก AFET และให้มีตลาด TFEX เพียงแห่งเดียวในการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า ซึ่งตนเสนอให้นำสินค้าข้าวเปลือกเข้ามาซื้อขายใน TFEX ด้วย เพราะตลาดจะมีความสนใจกว่าข้าวสาร อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวนได้ เพราะการขายข้าวเปลือกในตลาดล่วงหน้า จะทำให้เกษตรกรรู้ว่าราคาข้าวเปลือกในอนาคตจะขึ้นหรือลง ซึ่งจะลดความเสี่ยงด้านราคาได้ แต่ขณะนี้ไม่แน่ใจว่า TFEX จะสนใจซื้อขายสินค้าเกษตรหรือไม่ “ผมต้องการเสนอให้ TFEX ซื้อขายสินค้าเกษตรด้วย เพราะถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ยกกระตือรือร้นราคาสินค้า ลดความเสี่ยงด้านราคา และเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น เพราะการขายในตลาดล่วงหน้า จะต้องมีการกำหนดคุณภาพสินค้าด้วย”

นายวิวัฒน์กล่าวต่อว่า การควบรวม AFET และ TFEX มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีเพียงแห่งเดียว ซึ่งจะเกิดผลดีคือ ขนาดของตลาดใหญ่ขึ้น มีสินค้าหลากหลายเข้ามาซื้อขาย ช่วยลดต้นทุนการซื้อขายให้แก่ผู้ลงทุน ส่งเสริมประสิทธิภาพของกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้าของไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายสัญญาล่วงหน้าได้สะดวกขึ้น จากการใช้ระบบและช่องทางการซื้อขายเดียวกัน อีกทั้งยังวางเงินประกันไว้เพียงแห่งเดียว ทำให้บริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ การรวมกันของ 2 ตลาดจะมีโอกาสที่ผู้ลงทุนเข้ามาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ามากขึ้น ส่งผลให้สภาพคล่องของตลาดสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการควบรวมยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ลงทุนควรเตรียมตัวศึกษากฎระเบียบการซื้อขายใน TFEX โดยบริษัทสมาชิก (โบรกเกอร์) ของ AFET จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการซื้อขายใน TFEX ทั้งในด้านเอกสารสัญญาและธุรกรรม ส่วนภายหลังการควบรวมแล้ว ผู้ลงทุนใน AFET ยังสามารถใช้บริการซื้อขายล่วงหน้ากับโบรกเกอร์รายเดิมได้ หากโบรกเกอร์รายนั้นเข้าเป็นสมาชิกของ TFEX สำหรับการชำระราคาสินค้า ชำระโดยบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้ลงทุนต้องเปิดบัญชีใหม่ เพื่อซื้อขายใน TFEX

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) มีมติให้หยุดการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าชนิดอื่น ยกเว้นยางแผ่นรมควันชั้น 3 เพราะที่ผ่านมาสินค้าเกษตรอื่นๆ แทบไม่มีการซื้อขายผ่านตลาด AFET อยู่แล้ว โดยเฉพาะข้าว จึงทำให้หลังจากนี้จะไม่มีการประกาศราคาซื้อขายข้าวขาว 5% ข้าวหอมมะลิ 100% รวมทั้งมันสำปะหลังเส้น และสับปะรดกระป๋องในตลาด AFET แต่กรมการค้าภายในจะประกาศราคาซื้อขายข้าวในตลาดที่มีการซื้อขายจริงทุกสัปดาห์อยู่แล้ว โดยรวบรวมข้อมูลการซื้อขายข้าวระหว่างโรงสีกับชาวนาและผู้ส่งออกที่ซื้อข้าวจากโรงสี คาดว่า เมื่อรวมกิจการแล้ว น่าจะมีเพียงยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่จะซื้อขายในกระดานของ TFEX

ผู้บริหารระดับสูงในวงการค้าข้าวกล่าวว่า แทบไม่มีการซื้อขายข้าวใน AFET อยู่แล้ว เพราะนโยบายรัฐบาลส่วนใหญ่มักแทรกแซงราคา หรือกำหนดราคาการรับซื้อข้าว เช่น โครงการรับจำนำข้าว เสมือนว่ารัฐบาลเป็นผู้รับซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงในราคาสูง และราคามีความมั่นคง แน่นนอน จึงไม่จำเป็นต้องใช้กลไกของตลาด AFET

แต่หากย้อนหลังไป จะพบว่ามีการซื้อขายข้าวผ่าน AFET ใน 2 ช่วงคือ ช่วงปี 51 หลังการรัฐประหารที่มีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ในครั้งนั้น นายเกริกไกร จีระแพทย์ เป็น รมว.พาณิชย์ ได้มีการประมูลข้าวในสต็อกของรัฐผ่าน AFET และช่วงปลายรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ต้องการเร่งระบายข้าวในสต็อกเพื่อนำเงินมาจ่ายค่าข้าวในโครงการรับจำนำให้ชาวนา จึงเปิดประมูลผ่าน AFET แต่หลังจากมีการรัฐประหาร ก็ไม่มีการซื้อขายผ่าน AFET อีกเลย ส่วนราคาซื้อขายข้าวที่ AFET ประกาศทุกสัปดาห์ในช่วงที่ผ่านมา นั้น เป็นการคำนวณราคาตามทฤษฎี ไม่ใช่การซื้อขายในตลาดจริง แต่ราคาซื้อขายจริง กรมการค้าภายใน จะเป็นผู้ประกาศ

[ที่มา ไทยรัฐออนไลน์](#)

ขง 'บิ๊กตุ๋' ตั้งกระทรวงการข้าว ปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งระบบ/เซ็นชานารับเออีซี

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรฯ มีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มชาวนาได้รวมตัวกันครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2498 จากนั้นรัฐบาลได้สนับสนุนให้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรให้ขยายไปทั่วประเทศ ครอบคลุมอาชีพการเกษตรทุกสาขา และเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับ จึงมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 140 และฉบับที่ 141 ให้มีการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรแล้วให้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 จึงถือได้ว่า วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรไทย จนถึงปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรไทยได้ก่อตั้งมาครบรอบ 42 ปี ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนกว่า 7 พันกลุ่ม มีสมาชิกจำนวนกว่า 6 แสนคน

"ปีนี้พิเศษจะมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และการสัมมนาผู้นำกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ และจะมีการเสนอต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านทางนายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยู่ธนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีการจัดตั้งกระทรวงการข้าว ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดจะประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี สำนักบริหารนโยบาย สำนักงานเศรษฐกิจและสารสนเทศข้าว กรมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ ส่วนฝ่ายวิชาการด้านงานวิจัย จะประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ สถาบันพระแม่โพสพ (อบรมและถ่ายทอด) กรมวิจัยและพัฒนาข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมสวัสดิการชานาและพัฒนาสถาบันข้าว กรมวิศวกรรมเครื่องกลการเกษตร กรมมาตรฐานและการรับรองข้าว กรมส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว"

นอกจากนี้กระทรวงการข้าวจะมีการผลักดันด้านการตลาดด้วย โดยจะมีการตั้งหน่วยงานประกอบด้วย กรมการค้าข้าว สำนักบริหารและจัดการสินค้าข้าว กรมอุตสาหกรรมและการแปรรูปข้าว กรมพัฒนาธุรกิจข้าว กรมการค้าข้าวระหว่างประเทศ และเมืองการค้าข้าว เป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อให้มีการค้าขายข้าว เป็นการบูรณาการทั้งระบบ อาจจะต้องยุบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกันเป็นกระทรวงเพื่อที่จะทำงานแบบบูรณาการ ปัจจุบันจะเห็นว่าการผลิตอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การค้าขายอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ เป็นลักษณะต่างคนต่างทำ หากรวมเป็นกระทรวงเดียวการบริหารงานจะง่ายมากขึ้น การช่วยเหลือชาวนาจะเป็นระบบ นับว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมข้าว และปฏิรูปชานาเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)ด้วย

ขณะที่นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตข้าวตามโรดแมปนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้นทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 3 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 1.ปรับโครงสร้างการผลิตข้าวดำเนินการปี 2558-2560 2.โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสถาบันเกษตรกรดำเนินการปี 2558-2562 และ 3.โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ดำเนินการปี 2558-2562 โดยทั้ง 3 โครงการมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด

ทั้งนี้ในทางปฏิบัติจะตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ดอกเบี้ยยผ่อนปรน ตามแผนดำเนินงาน 5 ปีตามยุทธศาสตร์ โดยมีการกำหนดขนาดพื้นที่และจำนวนชาวนาที่เข้าร่วม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และต้องพิจารณาความพร้อมและความสมัครใจของชาวนา อีกทั้งยังสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจรับซื้อข้าวเปลือก การแปรรูป และการตลาดข้าวอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เมื่อจบโครงการในปี 2560 คาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกที่เกินจากความต้องการเหลือเพียง 8.5 แสนตัน จากเดิมที่เกินความต้องการมากถึง 4.41 ล้านตันต่อปี

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

~~~~~

## เวียดนาม

เวียดนามจะส่งออกข้าวขาว 5% ไปยังมาเลเซีย ประมาณ 240,000 ตัน ส่งมอบระหว่างเดือน เมษายน – พฤศจิกายน 2558 โดยมาเลเซียเป็นผู้นำเข้าข้าวหลักรองจากฟิลิปปินส์ และจีน ในปี 2557 เวียดนาม ส่งออกข้าวไปยังมาเลเซีย ประมาณ 470,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งประมาณ 463,054 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ในขณะที่ผลผลิตข้าวฤดูหนาว - ใบไม้ผลิ (winter - spring) คาดว่าจะมี ประมาณ 5 ล้านตันข้าวเปลือก (3.1 ล้านตันข้าวสาร) ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาด ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกส่งออกไปต่างประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแม่ข่ายของเวียดนามต้องการผลักดันเวียดนามเป็นผู้นำทางการวิจัยข้าวของภูมิภาคอาเซียน โดยสถาบันฯเป็นองค์การวิจัยและพัฒนาที่มีบทบาทสำคัญในการเน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูกข้าว การให้ความรู้แก่เกษตรกรในการ Zoning พื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ปลอดภัย และการส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมข้าวของประเทศ ทั้งนี้ เวียดนามผลิตข้าวได้ 4.2 ล้านตันในปี 2519 เพิ่มขึ้นเป็น 25 ล้านตันในปี 2556 และกลายมาเป็นผู้ผลิตข้าวรายสำคัญของโลกในปัจจุบัน

ที่มา Oryza.com

## มาเลเซีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปี 2558/59 (มกราคม – ธันวาคม 2558) มาเลเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 1.8 ล้านตันข้าวสาร (2.8 ล้านตันข้าวเปลือก) เพิ่มขึ้นจากปี 2557/58 ซึ่งประมาณ 1.8 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ในขณะเดียวกัน คาดการณ์ว่าในปี 2558 จะมีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นจาก 0.9 ล้านตัน ในปี 2557 เป็น 1.0 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 1.11 ทั้งนี้ ในปี 2557 มาเลเซียนำเข้าข้าวจากไทยเป็นอันดับแรก ประมาณ 0.4 ล้านตัน รองลงมาเป็นเวียดนาม ปากีสถาน และอินโดนีเซีย ประมาณ 0.3 ล้านตัน 0.2 ล้านตัน และ 0.1 ล้านตัน ตามลำดับ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ลาว

รัฐบาลลาวได้ลงนามในความตกลงการผลิตและเพาะปลูกสินค้าเกษตรกับไทย จีน และเวียดนาม ทำให้ลาวจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Phyto-Sanitary: SPS) และพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio-Safety) ภายใต้ WTO เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งออกข้าว ทั้งนี้ ลาวส่งออกข้าวไปยังไทย จีน และเวียดนาม ปีละประมาณ 0.3 ล้านตัน โดยลาวคาดว่าในปี 2558 จะสามารถเพิ่มประมาณผลผลิตได้เป็น ประมาณ 4.2 ล้านตันข้าวเปลือก (2.7 ล้านตันข้าวสาร) เพื่อที่จะสามารถกระตุ้นการส่งออกได้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย คาดการณ์ว่า ปี 2558 ผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 71.3 ล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าการคาดการณ์ผลผลิตก่อนหน้านี้ที่ตั้งไว้ 73.4 ล้านตัน เนื่องจากประสิทธิภาพแห่งแล้ง ทั้งนี้ ผลผลิตข้าว ปี 2558 เพิ่มขึ้นจากผลผลิตปี 2557 ที่มีประมาณ 70.6 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 1.0 กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียจึงพยายามที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวภายในประเทศ โดยได้จัดสรรงบประมาณ 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทาน แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ ปู๋ย กำจัดและควบคุมแมลง พร้อมทั้งเพิ่มปริมาณพื้นที่ในการผลิตข้าวจาก 2.6 ล้านเฮกตาร์ เป็น 15-16 ล้านเฮกตาร์ เนื่องจาก ปี 2558 อินโดนีเซียพยายามที่จะดำเนินการตามนโยบายไม่นำเข้าข้าว และเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ในปี 2558 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า อินโดนีเซียจะสามารถผลิตข้าวได้ 36.5 ล้านตันข้าวสาร (57.4 ล้านตันข้าวเปลือก) และมีการบริโภคข้าว ประมาณ 39.2 ล้านตัน

ทั้งนี้ หน่วยงาน Bulog ได้ตัดสินใจระบายข้าวในสต็อกออกสู่ ตลาด จำนวน 400,000 ตัน เพื่อควบคุมราคาข้าวภายในประเทศไม่ให้สูงเกิน ในขณะที่ปัจจุบัน Bulog มีข้าวในสต็อก จำนวน 1.4 ล้านตัน ในกรณีที่น่าจะเป็นก็พร้อมที่จะระบายข้าวออกสู่ตลาดได้อีกประมาณ 500,000 ตัน โดย Bulog จำหน่ายข้าวในราคาตันละ 7,400 รูเปีย (567 เหรียญสหรัฐฯ) ทั้งนี้ในปี 2558 Bulog ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสต็อกข้าวในช่วงสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว ในปีนี้ให้ได้ประมาณ 3.0 ล้านตัน และในช่วงสิ้นปีให้ได้ประมาณ 3.2 ล้านตัน

อินโดนีเซียบรรลุข้อตกลงกับ IRRI เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและบรรลุเป้าหมายการพึ่งพาตนเองภายในระยะเวลา 4 ปี โดยนอกจากการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้แล้ว เป้าหมายของความร่วมมือที่สำคัญยังประกอบด้วย การรักษาระดับสต็อกข้าวเพื่อประกันความมั่นคงทางอาหารและการยุติการนำเข้าข้าว รวมถึงการยกระดับศักยภาพการวิจัย อาทิ การวิจัยทางการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มิตต่อ Climate Change และการเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ให้ได้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่สามารถต้านทานต่อเชื้อโรคและศัตรูพืชต่างๆ ได้ดีขึ้น โดยระหว่างปี 2528-2552 IRRI ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวกว่า 230 ชนิดที่เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และทนทานต่อศัตรูพืช ภัยแล้ง น้ำท่วม และอื่นๆ และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรแก่เกษตรกรไทยอินโดนีเซียผลิตข้าวได้ประมาณ 70.61 ล้านตันในปี 2557 และรัฐบาลคาดการณ์ว่าจะผลิตข้าวได้ประมาณ 71.28 ล้านตันในปี 2558

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

นาย Arsenio M. Balisacan รัฐมนตรีด้านการวางแผนสังคมและเศรษฐกิจ กล่าวว่า องค์การเศรษฐกิจและพัฒนาการแห่งชาติ (NEDA) ของฟิลิปปินส์ เตรียมทบทวนนโยบายการเกษตรของฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะนโยบายด้านการนำเข้าข้าว และกฎระเบียบว่าด้วยการจำกัดปริมาณการนำเข้า (QRs) ข้าว เนื่องจาก NEDA เห็นว่า การจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าวด้วย QRs ทำให้ราคาข้าวในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อราคาสินค้าอาหาร และอัตราเงินเฟ้อในประเทศ อีกทั้ง นโยบายดังกล่าวยังเป็นการเพิ่มภาระด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานข้าวให้แก่รัฐบาลด้วย นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น จากการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดไม่มีทางรู้ว่า ข้าวจะมาถึงตลาดเมื่อไหร่ นำเข้าในปริมาณเท่าใด ทำให้ไม่มีใครสนใจลงทุนในธุรกิจโกดังเก็บข้าว ธุรกิจให้บริการรถบรรทุก และธุรกิจห้องเก็บความเย็น เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ว่าราคาข้าวจะสูงขึ้นหรือต่ำลงเมื่อไร

สต็อกข้าวของฟิลิปปินส์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 มีประมาณ 2.7 ล้านตัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งมีประมาณ 3.0 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 12 โดยเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งมีประมาณ 2.1 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 25 แบ่งเป็นสต็อกในภาคครัวเรือน 1.3 ล้านตัน (สัดส่วนร้อยละ 49.8) สต็อกในคลังของเอกชน 0.8 ล้านตัน (สัดส่วนร้อยละ 30.5) และ NFA 0.5 ล้านตัน (สัดส่วนร้อยละ 19.7) FAO คาดการณ์ว่า ในปี 2558 ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 1.8 ล้านตัน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2557 และพยากรณ์ว่า ในปี 2557 จะสามารถผลิตข้าวได้ประมาณ 19.1 ล้านตันข้าวเปลือก (12 ล้านตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งประมาณ 18.8 ล้านตันข้าวเปลือก (11.8 ล้านตันข้าวสาร) คิดเป็นร้อยละ 2 ราคาเฉลี่ยขายปลีกข้าวสารสีดีลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เหลือตันละ 39,100 เปโซ ราคาเฉลี่ยขายส่งข้าวสารสีดี ประมาณตันละ 36,540 เปโซ ราคาเฉลี่ยขายปลีกข้าวสารสีธรรมดา ตันละ 42,780 เปโซ และราคาเฉลี่ยขายส่งข้าวสารสีธรรมดา ตันละ 39,780 เปโซ นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ได้มีการส่งออกข้าวดำอินทรีย์ ไปยังสหรัฐฯ จำนวน 1 ตัน รวมทั้งมีการส่งออกข้าวแดงและดำอินทรีย์ไปยังคูโบ โอ่งกง เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์

NFA ตัดสินใจนำเข้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) จำนวน 500,000 ตัน จากไทย และเวียดนาม โดยนำเข้าข้าวจากไทย 200,000 ตัน เป็นชนิดข้าวขาว 15% ตันละ 441 เหรียญสหรัฐฯ และข้าวขาว 25% ราคาตันละ 421 เหรียญสหรัฐฯ ชนิดข้าวละ 100,000 ตัน รวมทั้งนำเข้าข้าวจากเวียดนาม 300,000 ตัน เป็นชนิดข้าวขาว 15% ราคาตันละ 442.50 เหรียญสหรัฐฯ และข้าว 25% ราคาตันละ 424.50 เหรียญสหรัฐฯ ชนิดข้าวละ 150,000 ตัน กำหนดส่งมอบเป็น 2 งวด งวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และงวดที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

รัฐบาลอินเดียคาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2557/58 (ตุลาคม 2557- กันยายน 2558) อินเดีย จะสามารถผลิตข้าวได้ประมาณ 103.0 ล้านตัน ลดลงจากปีการตลาด 2556/57 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) ซึ่งประมาณ 106.7 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 3 เนื่องจากในช่วงฤดูมรสุมซึ่งตรงกับเดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาก่อให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้การเพาะปลูกในหลายพื้นที่ล่าช้า ซึ่งกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปี การตลาด 2557/58 (ตุลาคม 2557- กันยายน 2558) อินเดียจะสามารถผลิตข้าวได้ 102 ล้านตัน ลดลงจากปี การตลาด 2556/57 (ตุลาคม 2556- กันยายน 2557) ซึ่งประมาณ 106.5 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 4 และ คาดการณ์ว่าปี 2558 จะมีการส่งออกข้าว ประมาณ 8.7 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 ซึ่งประมาณ 10.2 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 14 ในขณะที่ FAO คาดการณ์ว่า ในปี 2558 อินเดียจะส่งออกข้าวประมาณ 8.8 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 ซึ่งประมาณ 10.9 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 20 เนื่องจากคาดการณ์ว่าผลผลิตในฤดู Kharif (ปลูกฤดูฝนเก็บเกี่ยวฤดูใบไม้ร่วง ช่วงเดือนมิถุนายน -ธันวาคม) ลดลง ประกอบกับความต้องการนำเข้าข้าวบาสมัติของอิหร่านลดลง ทั้งนี้ FAO คาดการณ์ว่า ผลผลิตปี 2557/58 ประมาณ 154.6 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปีการผลิต 2556/57 ซึ่งประมาณ 160.0 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นร้อยละ 3

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)



## ปากีสถาน

มีรายงานว่า การส่งออกข้าวของปากีสถานปี 2557-58 อาจไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ที่ 3.8 ล้านตัน เนื่องจากความต้องการซื้อขายของจีนและมาเลเซียลดลง โดยรัฐบาลคาดการณ์ข้าวปากีสถานจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 3.5 ล้านตันในปี 2557-58 ปากีสถานส่งออกข้าวปริมาณ 2.26 ล้านตัน ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2557-58 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปริมาณ 2.22 ล้านตันทั้งหมด ในช่วงปี 2556-57

ในเดือนมกราคม 2558 ราคาข้าวบาสมาดีส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่องประมาณ ต้นละ 876 เหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ที่ประมาณ 885 เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 1 และลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งประมาณ ต้นละ 1,396 เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 37 ในขณะที่ ปริมาณการส่งออกข้าวบาสมาดิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557) ประมาณ 302.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2557 ซึ่งประมาณ 294.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 2.63

ในขณะที่ หน่วยงาน SUPARCO ของปากีสถาน และ FAO คาดการณ์ว่า ผลผลิตปีงบประมาณ 2557/58 (กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558) มีประมาณ 8.4 ล้านตันข้าวเปลือก (5.7 ล้านตันข้าวสาร) ลดลงจาก ปีการผลิต 2556/57 ซึ่งประมาณ 10.1 ล้านตันข้าวเปลือก (6.7 ล้านตันข้าวสาร) คิดเป็นร้อยละ 19 เนื่องจาก ผลผลิตข้าวเสียหายประมาณ 0.2 ล้านตัน จากอุทกภัยในรัฐ Panjab เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผ่านมานอกจากนี้ SUPARCO คาดการณ์ว่า ปีงบประมาณ 2557/58 พื้นที่การเพาะปลูกข้าวมีประมาณ 3.3 ล้านเฮกตาร์ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้เฮกตาร์ละ 2.6 ตัน

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ปากีสถานจะผลิตข้าวเปลือกได้ประมาณ 8.437 ล้านตันในปี 2557-58 ลดลงจากปีก่อนเหลือประมาณ 8.437 ล้านตัน (5.65 ล้านตันข้าวสาร) จากปริมาณข้าว 10.04 ล้านตัน (6.72 ล้านตันข้าวสาร) ที่ผลิตได้ในปีก่อน โดยผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 116,700 เฮกเตอร์ และผลผลิตข้าวเสียหายประมาณ 217,000 ตัน ทั้งนี้รัฐบาลคาดการณ์ว่าในปี 2557-58 พื้นที่เพาะปลูกข้าวจะมีประมาณ 3.29 ล้านเฮกเตอร์ และผลผลิตเฉลี่ยจะมีประมาณ 2.568 ตันต่อเฮกเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวระบุว่า ปากีสถานต้องมีนโยบายการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น ในปัจจุบันปากีสถานผลิตปุ๋ยได้ประมาณ 3.1 ล้านตัน ซึ่งยังน้อยกว่าความต้องการใช้ปุ๋ยที่มีปริมาณ 4 ล้านตัน โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้การผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ได้แก่ การขาดแคลนก๊าซเชื้อเพลิงในการผลิตปุ๋ย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ศรีลังกา

FAO คาดการณ์ว่าในปี 2558 ศรีลังกาจะมีผลผลิตประมาณ 4.1 ล้านตันข้าวเปลือก(2.7 ล้านตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งประมาณ 3.5 ล้านตันข้าวเปลือก (2.3 ล้านตันข้าวสาร) คิดเป็นร้อยละ 18 เนื่องจากฝนที่ตกตามฤดูกาล และมีการชลประทานที่ดี ทั้งนี้ FAO คาดการณ์ว่า หากเกิดอุทกภัยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศ ผลผลิตข้าวอาจจะลดลง ประมาณ 0.4 ล้านตัน รวมทั้ง คาดการณ์ว่าปี 2558 ฤดูผลผลิต Maha (การเพาะปลูกในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิ) จะมีผลผลิตประมาณ 2.7 ล้านตันข้าวเปลือก (1.8 ล้านตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 19

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## บังกลาเทศ

บังกลาเทศคาดการณ์ผลผลิตข้าวระหว่างเดือน เม.ย.- ธ.ค. 58 มีประมาณ 13.18 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากปีก่อน ทั้งนี้ประมาณ 13.023 ล้านตัน โดยโรงสีหรือผู้ค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษดอกเบี้ยขั้นต่ำจากธนาคาร เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับราคาข้าวในประเทศไม่ให้ตกต่ำ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)